

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 34.23 จับตาประชุมกนง. คาดกรอบวันที่ 34.05-34.40

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 มี.ค. 2566)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้า นี้อยู่ที่ 34.23 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าจากปิดตลาดเย็นวานนี้ที่ระดับ 34.28 บาท/ดอลลาร์

เงินบาทเคลื่อนไหวตามทิศทางตลาดโลก เนื่องจากดอลลาร์อ่อนค่าเมื่อเทียบกับค่าเงินสกุลหลัก ยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามา โดยตลาดรอดูสถานการณ์เกี่ยวกับสถาบันการเงินในสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป

ส่วนปัจจัยในประเทศ ตลาดรอดูผลประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ซึ่งตลาดคาดการณ์ว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% ไปสู่ระดับ 1.75% แต่ต้องดูว่ามติเป็นเอกฉันท์หรือไม่ หากกรรมการเสียงแตกจะส่งสัญญาณที่จะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมถัดถัดไปในช่วงปลายเดือน พ.ค.

"บาทแข็งค่าจากปิดตลาดช่วงเย็นวานนี้ วันนี้ตลาดรอดูผลประชุม กนง. ซึ่งคาดว่าจะมีมติปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.25% แน่ๆ แต่จะประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและส่งสัญญาณอย่างไรต่อไป" นักบริหารเงิน กล่าว
นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 34.05 - 34.40 บาท/ดอลลาร์
THAI BAHT FIX 3M (28 มี.ค.) อยู่ที่ระดับ 1.54651% ส่วน THAI BAHT FIX 6M อยู่ที่ระดับ 1.67848%

*** ปัจจัยสำคัญ**

- เงินเยนอยู่ที่ระดับ 131.25 เยน/ดอลลาร์ จากช่วงเย็นวานนี้ที่ระดับ 130.86 เยน/ดอลลาร์
- เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 1.0844 ดอลลาร์/ยูโร จากช่วงเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.0815 ดอลลาร์/ยูโร
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท.อยู่ที่ระดับ 34.305 บาท/ดอลลาร์

- การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จับตาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และการปรับประมาณการแนว

โน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อไทยในปี 2566

- เงินปอนด์แข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตราในนิวยอร์กในวันอังคาร (28 มี.ค.) หลังจากผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ได้แสดงความเชื่อมั่นว่าระบบธนาคารของอังกฤษ ไม่ได้ได้รับผลกระทบจากการล่มสลายของธนาคารซิลิคอน วาลเลย์ แบงก์ (SVB) และเครดิต สวิส ขณะที่ดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าลงจากการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าคาด

- สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นทะลุระดับ 1,970 ดอลลาร์ในวันอังคาร (28 มี.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ และจากการที่นักลงทุนช้อนซื้อทองคำไว้ หลังจากสัญญาทองคำร่วงลงติดต่อกัน 2 วันทำการก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนเม.ย.พุ่งขึ้น 19.70 ดอลลาร์ หรือ 1.01% ปิดที่ 1,973.50 ดอลลาร์/ออนซ์

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรืออ้างอิงเพื่อการทำการธุรกิจใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

- ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้นำสหรัฐ ระบุรัฐบาลทำในสิ่งที่ทำได้ไปแล้ว เพื่อจัดการกับวิกฤตการณ์การขาดการตามอำนาจที่มี พร้อมย้ำอีกว่าการตอบสนองของทำเนียบขาวต่อประเด็นนี้ยังไม่เสร็จสิ้น
- ทำเนียบขาวแถลง ว่า สหรัฐได้แจ้งต่อทางการรัสเซียว่าสหรัฐจะไม่แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์กับทางรัสเซีย เพื่อตอบโต้ต่อการที่รัสเซียประกาศระงับความร่วมมือในสนธิสัญญาควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ "New START" กับทางสหรัฐ
- ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญวันนี้ ได้แก่ เกาหลีใต้เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมี.ค., เยอรมนีเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนเม.ย. จากสถาบัน GfK, สหรัฐเปิดเผยยอดขายบ้านที่รอปิดการขาย (Pending Home Sales) เดือนก.พ. และสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้